



ที่ พจ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๙๓๓

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  
ถนนพิจิตร - ตะพานหิน  
พจ ๖๖๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้กำหนดให้ผู้บริหารของจังหวัดกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

จังหวัดพิจิตรจึงขอส่ง ประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด มาเพื่อทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานจังหวัดพิจิตร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๑๓๗๘ สป.มท. ๑๖๗๒๓

E-Mail : phichit๐๐๑๗.๒@gmail.com



ประกาศจังหวัดพิจิตร  
เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดและแก้ปัญหาที่สำคัญของจังหวัด โดยจะต้องเลือกดำเนินการจากศักยภาพของจังหวัด ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ในด้าน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี และยื่นคำขอตั้งงบประมาณประจำปีได้ ทำให้จังหวัดสามารถของงบประมาณพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้โดยตรง ดังนั้น แผนพัฒนาจังหวัด จึงเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ คือ การส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการบริหารงานจังหวัดกับแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และแก้ไขปัญหาาร่วมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดจะมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จะต้องดำเนินการโดย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างภาคีแห่งการพัฒนา และการสร้างพันธมิตรความร่วมมือกัน โดยจังหวัดจะต้องมีการประสานงานและสร้างพันธมิตรเครือข่าย ทั้งภาครัฐกิจ เอกชน องค์กรประชาสังคม/ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้ดำเนินการ ภายในจังหวัดมีลักษณะบูรณาการ เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม เปิดเวทีรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาตามที่กำหนดไว้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง จังหวัดพิจิตรจึงได้กำหนด มาตรการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ตามขั้นตอน ดังนี้

/๑. ให้ยึดนโยบาย...



๑. ให้ยึดนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว เช่น แผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโซนนิ่งภาคเกษตร แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ ชยะ หมอกควัน) ปรางดองสมานฉันท ผังเมือง เป็นต้น รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๒. ให้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบถึงความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องวิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัด ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อีกทั้งให้ความสำคัญในการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ ซึ่งจะสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการจัดทำแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้แผนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน

๓. ให้มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงความพร้อมของทุกภาคส่วน (ส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ชุมชน) เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาส และศักยภาพของจังหวัด และร่วมกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

๔. ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นแผนชั้นนำการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่

๕. ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ให้มีความถูกต้อง ในประเด็นข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ทันสถานการณ์ และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

๖. ขั้นตอนการจัดทำโครงการที่ต้องดำเนินการในแต่ละประเด็นการพัฒนา โดยในการจัดทำแผนงาน/โครงการ (Project Idea) ให้เชิญส่วนราชการ/หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้โครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๗. ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ดำเนินการจัดทำแผนฯ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๘. ขั้นตอนการดำเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กำหนดกรอบแนวทาง ขอบเขต วิธีการ ขั้นตอนในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม

๙. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามแผน และใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์หรือมองเห็นโอกาสและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ติดตามและประเมินผลให้มือองค์ประกอบที่ครอบคลุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร